

Số: **63** /BC-BKTXH

Thăng Bình, ngày **03** tháng 8 năm 2023.

**BÁO CÁO**  
**Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện**  
**Về đồ án quy hoạch Vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, được sự phân công của Thường trực HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tóm tắt và Tờ trình 230/TTr-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện về đề nghị ban hành Nghị quyết đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030. Ban Kinh tế-Xã hội báo cáo HĐND huyện nội dung thẩm tra như sau:

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và đã được các Sở ngành của tỉnh góp ý; ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hiện nay, Đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Thăng Bình đến năm 2030 cơ bản đã hoàn thành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch và các quy định khác có liên quan.

Báo cáo tóm tắt đồ án đã cập nhật trên tất cả các lĩnh vực, xác định tiềm năng, phạm vi phát triển vùng, xác định rõ không gian phát triển, phân vùng phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện và các quy hoạch đã được phê duyệt. Định hướng phát triển không gian là vùng động lực phát triển kinh tế xã hội của hành lang Trung Quảng Nam; là vùng trọng điểm phát triển về thương mại dịch vụ, công nghiệp của Tỉnh. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu chức năng (du lịch ven biển, công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu du lịch Phật viện Đồng Dương)... phù hợp với xu thế phát triển chung.

Về giao thông quy hoạch, bổ sung định hướng các trục không gian phát triển gồm 05 trục chính Đông Tây và 06 trục chính Bắc Nam đảm bảo kết nối các khu vực chức năng trong huyện với hệ thống đường tỉnh, quốc lộ, cao tốc.

Thành lập các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng quy mô khoảng 2.000 ha. Thương mại, dịch vụ, du lịch tập trung tại các khu đô thị, khu ven biển, ven sông Trường Giang, các hồ đập trên địa bàn huyện và khu di tích Phật viện Đồng Dương...

Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật các lĩnh vực: Giao thông, cấp nước sinh hoạt, cấp nước sản xuất, cấp điện, thoát nước thải,

xây dựng nghĩa trang nhân dân, viễn thông, y tế... đã được quy hoạch đầy đủ đảm bảo phù hợp với sự phát triển trong thời gian đến.

Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện quan tâm một số nội dung sau:

1. Đề nghị xem xét việc lập quy hoạch Vùng huyện Thăng Bình phải được khớp nối với các quy hoạch: quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch vùng huyện lân cận và các quy hoạch khác.

2. Đề nghị xem xét việc xây dựng nhà máy nước tại xã Bình Lãnh lấy nước từ hồ Cao Ngạn để phục vụ Nhân dân các xã Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Định Bắc và một phần xã Bình Quý: Không mang tính khả thi vì nguồn nước hồ Cao Ngạn không đủ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên không đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân 04 xã.

3. Xem xét “Quy hoạch Nghĩa trang vùng Tây Thăng Bình để đáp ứng nhu cầu chôn cất và đảm bảo vệ sinh môi trường cho vùng Tây và thị trấn Hà Lam”. Hiện ở vùng Tây, mỗi xã đều có quy hoạch Nghĩa trang nhân dân, vậy quy hoạch Nghĩa trang vùng Tây để đáp ứng nhu cầu chôn cất cho vùng Tây và thị trấn Hà Lam có hợp lý không?

**VỀ DỰ THẢO Nghị quyết:** Trên cơ sở nội dung thẩm tra, Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét điều chỉnh để hoàn chỉnh nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Đồ án quy hoạch quy hoạch Vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị đại biểu mời;
- Thành viên Ban;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thanh Phong**